



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ TNN newtv.co.th innnews nationtv</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้ลงนามในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาแล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่ 26 ก.พ. ส่วนเรื่องโรงงานยาสูบต้องคุยในรายละเอียดต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปคือรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าไม่เกิน 1-2 วันนี้ ขณะนี้เตรียมความพร้อมรองรับการแจ้งการครอบครองกัญชาแล้วทั้งอย.และสสจ.ทั่วประเทศ โดยกลุ่มองค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หรือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ในการแจ้งไม่ต้องนำของกลางมา เพราะต้องแนบเอกสารหลักฐานโครงการวิจัยหรือการศึกษาทางการแพทย์ จำนวนปริมาณที่ใช้ เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยต้องแนบใบรับรองการป่วยจากแพทย์ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1556 กด 3 ซึ่งจะเริ่มเปิดตอบคำถามด้านกัญชาโดยเฉพาะตั้งแต่ 27 ก.พ. เป็นต้นไป ส่วนกฎกระทรวงอื่นๆ กำลังทยอยทำประชาพิจารณ์ โดยวันที่ 26 ก.พ. เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรามารการ์เด็นส์ จะมีการรับฟังความคิดเห็นแบบโป๊กสกรูปร่าง อนุบัญญัติ 3 ฉบับ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 2.ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ... และ 3.ประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.... ซึ่งทั้งหมดได้รับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ตั้งแต่ 23-25 ก.พ.ที่ผ่านมาแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ มติชน tnnthailand.com</p>	<p>-เสนอข่าว สภาการแพทย์แผนไทย ออกแถลงการณ์ชวนผู้ประกอบการวิชาชีพ เข้าร่วมรักษาสีทธิประมุขประชาพิจารณ์กัญชา 26 ก.พ.นี้</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคกก.ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) กล่าวถึงนโยบายการหาเสียงเกี่ยวกับกัญชาเสรี ว่า เป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายอนุสัญญายาเสพติดของสหประชาชาติ จะสามารถใช้กัญชาได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และหากในอนาคต ไทยต้องการปลูกกัญชาเสรี ต้องออกจากอนุสัญญายาเสพติดของสหประชาชาติ จะทำให้ไทยเสียประโยชน์ในการซื้อขาย นำเข้า ยาต่างๆ ที่รักษาโรค สำหรับกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำสอดคล้องกับสนธิสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ส่วนกระบวนการออกกฎหมายนิรโทษกัญชา อยู่ในสนธิสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศของสหประชาชาติที่ทำได้</p> <p>-ด้าน นพ.อุดม คชินทร รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หากกฎหมายต่างๆ มีความชัดเจน ถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะที่เปิดสอนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาสารสกัดต่างๆ ในกัญชา ให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้</p> <p>-วันที่ 27 ก.พ. รมว.สธ.จะเป็นประธานเปิดโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1 ที่โรงงานผลิตยารังสิต คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน โดยมีข่าวว่ารมว.สธ. จะทำการปลูกกัญชาต้นแรกในพื้นที่สำหรับการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ที่ได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วย</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธิทิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องกัญชยาสูบอยู่ระหว่างการขออนุญาต ทั้งในส่วนของการเป็นผู้ปลูก และในส่วนของผู้ควบคุม รอว่าสธ.จะอนุญาตหรือไม่และแบบใด หากอนุญาตให้ปลูกเพื่อทางการแพทย์ คงต้องปลูกในระบบปิด ซึ่งยสท.อยากดำเนินการเพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายยาสูบลดลง และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการปลูกได้</p>
<p>ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ</p>	<p>-กล่าวว่า กัญชาเสรีเป็นคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าใครก็อาจปลูกและเสพกัญชาได้อย่างเสรี ซึ่งหลาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย</p>	<p>ประเทศอาจเป็นจริง เช่น บางรัฐในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น แต่กฎหมายไทยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์ ส่วนความหวังที่จะให้ชาวบ้านปลูกกัญชาเพื่อขจัดความจน ยิ่งห่างไกลจากความจริง แต่เกษตรกรอาจได้รับ อานิสงส์จากกัญชาถ้ารวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่สำคัญสุดต้องไม่ให้ทุนใหญ่หรือต่างชาติผูกขาดกัญชาไทย</p> <p>-กล่าวว่า สนช.ได้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือพ.ร.บ.กัญชา เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับเดิม มีสาระสำคัญในการปลดล็อกให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนด และได้เพิ่มองค์ประกอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยให้ปลัด ก.เกษตรฯ อธิบดี กรรมการแพทย์แผนไทยฯ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคกก.ดังกล่าว</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยรวมคุณภาพ อากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดี ขณะที่ต่างจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 9 จังหวัด 12 พื้นที่ ได้แก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต.ในเวียง อ.เมือง, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ต.พระบาท อ.เมือง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน</p> <p>-เสนอบทความ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดเสวนาวิชาการ "สมุนไพรรักษาโรคประเทศไทยคลี่คลายมลพิษ" ญ.อาสาฬหา ชาวนนเจริญ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำสมุนไพรรักษาโรค 1.หญ้าดอกขาว มีงานวิจัยระบุว่าสามารถลดการแพร่กระจายของมะเร็งปอด 2.ขมิ้นชัน ช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้กับปอด และระบบทางเดินหายใจ โดยรับประทาน ครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา ควรรับประทานต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน และหยุดพัก 1 เดือน 3.รางจืด ใช้ล้างสารพิษ ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องเกิน 5 วันในหนึ่งเดือน 4.มะขามป้อม รักษาอาการไอ และดูแลสุขภาพ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีทุนสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรรักษาโรคจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถเขียน โครงการขอรับการสนับสนุนได้</p>
<p>hfocus</p>	<p>คำตอบแทนบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับการร้องทุกข์จากบุคลากรสาธารณสุขใน จ.ลำปาง ว่าการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าพนักงานระดับปริญญาตรีที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน นักวิชาการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และจะค้างคั่งค้าง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบค่าตอบแทน ฉบับที่ 11-12 ที่ในระดับพื้นที่ยังมีผู้บริหารบางส่วนตีความในทางที่ไม่เป็นคุณกับบุคลากร บางพื้นที่ไม่ออกคำสั่ง บางพื้นที่ให้ปีแรก ๆ ปีหลังไม่ให้ หรือสลด.ในแต่ละพื้นที่ขาดความเข้าใจหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และระเบียบ จ.11-12 จึงมีข้อเสนอถึงสธ. 1.ให้ทำหนังสือถึงสธ.ส่วนกลางและทุกจังหวัด ชี้แจงให้ เข้าใจเจตนารมณ์ของค่าตอบแทนทั้ง 2 ฉบับ 2.ให้ทำหนังสือถึงสสจ. สสอ. และ รพ.ทุกพื้นที่ ทำความเข้าใจเรื่อง การทำคำสั่งมอบหมายให้จพ.ที่มีวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติหน้าที่ในสายงานวิชาการ และให้ดำเนินการทำคำสั่งให้ครบ ทุกคน ทุกหน่วยงาน 3.ให้ตั้งคณะทำงานปรับปรุงค่าตอบแทนฉบับมหาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีผลประกาศใช้ใน ปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นคณะทำงานจากทุกวิชาชีพ ทุกชมรม สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่มีช่องว่างระหว่างวิชาชีพมากเกินไป ทั้งนี้ เคยยื่นหนังสือให้มีการปรับปรุง ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ยะลา สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12 และรพ.สธ. ไปแล้ว หากไม่มีความ คืบหน้าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีสธ.ตีความไม่เป็นคุณและไม่มีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้เป็นธรรม จะ ยื่นต่อหน่วยงานอื่นๆ เช่น คอ.บต ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์เหะพะพาที</p>	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-กล่าวว่า ในเดือน ต.ค. 2562 กรมสรรพสามิตจะเริ่มบังคับใช้ภาษีสรรพสามิตกับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง หลังจากทีพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 แต่เลื่อนเวลาใช้บังคับออกไป 2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัว โดยมีเจตนาที่จะใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการลดการบริโภคน้ำตาลหวานต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน การเตรียมตัวขึ้น ภาษีเครื่องดื่มสหายหวานของกรมสรรพสามิตครั้งนี้ จึงเท่ากับเป็นการเริ่มต้นของการทำสงครามกับความหวานเพื่อ สุขภาพของคนไทยอย่างเป็นทางการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความว่า แม้มคก.วัตถุอันตรายจะประกาศใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อไป แต่ชนิดที่ปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรหลายกลุ่มได้หันมายึดแนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่ในหลวง ร. 9 พระราชทานไว้ โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ผลักดันและประสานกับก.เกษตรฯ และสธ. ให้มาร่วมเป็นตลาดรองรับพืชผักปลอดสารพิษ</p>
INN, NBT	<p>ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. อย.มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกำกับ ดูแล ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น อย.จึงได้จัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 2562 เน้นประเด็น “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัยก้าวไกลสู่สากล”</p>
NBT	<p>บูรณาการข้อมูลอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานบูรณาการข้อมูลข่าวสาร “สู่อาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า” มี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. และประธานคกก.ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย คกก. และคทง.ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงาน โดยสธ.ได้จัดตั้ง คกก.ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย ทำหน้าที่สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ผ่านเครือข่ายการประสานงานระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ประสานการทำงานแก้ไขปัญหา คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์</p>
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. แฉลงข่าวกวาดล้างการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อออนไลน์ในภาคอีสาน โดยนำหมายศาลเข้าค้นบ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ 5 รายการ ได้ยึดสินค้าและดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายอาหารปลอม โทษจำคุก 6 เดือน-10 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท และจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท</p>
มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์newtv.co.th	<p>ทำร้ายร่างกาย ครู-นร.มัธยมวัดสิงห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีแก๊งงานบวชบุกทำร้ายครู-นักเรียน รร.มัธยมวัดสิงห์ ซึ่งเป็นสนามสอบ GAT/PAT เนื่องจากไม่พอใจที่โรงเรียนแจ้งให้ลดระดับเสียงลงว่า บังคับเสริมที่ทำให้ก่อพฤติกรรมเช่นนี้คือ อาจอยู่ภายใต้การสูญเสียการควบคุมตัวเอง เช่น อิทธิพลเพื่อน พบได้บ่อยจากการใช้ความรุนแรงหมู่ การข่มขืนหมู่ และยังมีอิทธิพลจากสุราและยาเสพติด ทำให้สูญเสียการควบคุมตัวเอง เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าเราก็มีโอกาสเกิดความรุนแรงได้ แต่ต้องรู้จักจัดการความเครียดตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดเผยว่า มีนักเรียนได้รับผลกระทบ 12 ราย ในจำนวนนี้ 4 ราย ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวที่รพ. ที่เหลือมีอาการตกใจจนไม่สามารถทำข้อสอบได้</p> <p>-ด้าน พระมหาสมบุรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์ กล่าวว่า ขณะนี้สภาพจิตใจของ พระภิกษุ พระใหม่ อยู่ในภาวะเครียดมาก ไม่ฉันอาหาร เก็บตัวอยู่ในกุฏิ จนตอนเช้าที่ผ่านมาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มีร่องให้บ้างเป็นบางเวลา</p>
ข่าวสด	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พฤติกรรมเลียนแบบการฆ่าตัวตายมักเกิดขึ้นหลังได้รับข่าวที่บรรยายวิธีการกระทำโดยละเอียด ได้เห็นภาพ หรือวิธีการฆ่าตัวตายจากสื่อ ได้ฟังการบรรยายในเรื่องของการฆ่าตัวตายซ้ำบ่อยๆ ทั้งนี้ ข้อมูลศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยระดับชาติ กรมสุขภาพจิต ปี 2540-2560 พบการฆ่าตัวตายโดยวิธีการรมควันประมาณ 0.1% ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ชายเสี่ยงกว่าผู้หญิง 1.38 เท่า จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อป้องกัน โดยสื่อมวลชนควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการนำเสนอวิธีฆ่าตัวตายอย่างละเอียด รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคคลทั่วไป ขอให้หมั่นสังเกตคนใกล้ชิด คนในครอบครัว หากพบมีอาการซึมเศร้าหรือโพสต์ข้อความเชิงไม่อยากมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกของโรคซึมเศร้าและเป็นสัญญาณเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ขอให้รีบพูดคุย แสดงความเต็มใจช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ชักชวนออกไปทำกิจกรรมข้างนอก และพาไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ แอปพลิเคชันสบายใจ</p>
ข่าวสด	<p>ข้อคิดเรื่องความรัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีรักสามเส้าของนักร้องหนุ่ม ป๊อปปี้ ปองกุล สีบซึ่ง ว่า การมีแฟนต้องนึกถึงใจเขาใจเรา ที่เกิดเหตุการณ์คับข้องเป็นเพราะใช้แต่สมองส่วนอยาก ไม่ได้มีการใคร่ครวญ คิดว่าตัวเองมีสิทธิ การใช้ความคิดตามใจเราเองมักจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ความรักที่ยั่งยืนมาจากความผูกพันและความรับผิดชอบที่มาจากสมองส่วนคิดเป็นหลัก รู้จักมองใจเขาใจเรา</p>
แนวหน้า เดลินิวส์ คอลัมน์ กับแก๊งการเมือง	<p>การเมืองและสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการใช้ HATE SPEECH กับการเมือง ปี 2562 ในมิติสุขภาพจิต ว่า เพื่อป้องกันการสร้างความเกลียดชังต้องใช้หลัก 2 ไม่ 1 เตือน คือ 1.ไม่สื่อสารความรุนแรง และ 2.ไม่ส่งต่อความรุนแรง อย่างส่งต่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 1 เตือน คือ ตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพ และนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้หยุดส่งต่อข้อความที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรง ส่วนเรื่องการเสพข่าวสารการเมืองมีผลทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น หลักการคือใช้สมองส่วนคิดให้มากกว่าสมองส่วนอยาก จำกัดเวลาการรับข่าวสารไม่เกิน 1 ชั่วโมง และรับเป็นช่วงเวลา</p>
สำนักข่าวไทย	<p>วิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจเกิดฟ้าผ่าได้ แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งในขณะฝนตกฟ้าคะนอง รวมทั้งการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน และไม่ควรรอออกจากรถโดยเด็ดขาด</p>
ข่าวสด	<p>คลินิกโรคพาร์กินสัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาท พบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง ระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สั่น แข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้าและเดินลำบาก ต่อมาอาจเกิดปัญหาการคิดและพฤติกรรม และเกิดภาวะสมองเสื่อมในที่สุด</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.รัตนราชธานี กล่าวว่า โรคพาร์กินสันพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ การใช้ยาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว ร่วมกับการให้ความรู้โรคพาร์กินสันแก่ผู้ดูแล จะช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รพ.จึงตั้งคลินิกพาร์กินสันตั้งแต่ 10 ก.ย. 2561 ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ที่ 2 ของเดือน เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติมากที่สุด สามารถช่วยเหลือตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขทั้งกายและใจ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>โรคเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเท้าปากเป็นโรคที่มีความผิดปกติของรูปเท้าตั้งแต่กำเนิด เท้าบิดหมุนเข้าด้านใน เกิดจากการเรียงตัวของกระดูกเท้าและรูปร่างของกระดูกเท้าบางตำแหน่งผิดปกติ รวมถึงการหดสั้นของเอ็น กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออ่อนของเท้า ทำให้เกิดการผิดรูป สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ โดยรับประทานโฟเลตและพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ดูพัฒนาการของทารกในครรภ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์ แพทย์จะให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาล่วงหน้าได้</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>ประชุมยุติตั้งครรภ์ไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรหมพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ Live Release	เครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ชับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางเลือกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย ณ กรมอนามัย
ไทยรัฐ	<p>มหกรรมภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดพยามส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทยหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทยหลวงปู่ศุขทุกปี โดยปีนี้กำหนดจัดงานวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch